

SPU : เชิดชูคนดี! ม.ศรีปทุมมอบรางวัล อาจารย์และบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2560



สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีมอบรางวัลอาจารย์และบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2560 รวม 10 ประเภท โดยมี ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานมอบรางวัลในงานการประชุมบุคลากรประจำปี 2560 ให้แก่คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่มีผลการปฏิบัติงานดี ตอบสนองต่อวัฒนธรรมองค์กร มีความประพฤติดี มีความซื่อสัตย์ มีจิตสำนึกในการให้บริการ รักษองค์กร และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คณาจารย์และบุคลากรเพื่อยกย่องและเผยแพร่เกียรติคุณอาจารย์และบุคลากรดีเด่นพร้อมเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่มหาวิทยาลัยศรีปทุม ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างกำลังใจให้แก่คณาจารย์และบุคลากร ได้ร่วมกันผลักดัน SPU มุ่งสู่การเป็นองค์กรชั้นนำด้านการศึกษาในระดับสากล เพื่อมาร่วมสร้างมหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยชั้นนำสำหรับคนรุ่นใหม่ร่วมกัน ณ บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อเร็ว ๆ นี้

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยศรีปทุมตระหนักในการให้ความสำคัญต่ออาจารย์และบุคลากรทุกระดับ จึงได้บรรจุเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรด้านการบริหารทุนมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ การสรรหาและมอบรางวัลอาจารย์และบุคลากรดีเด่นถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งและดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ด้วยการสรรหาอาจารย์และบุคลากรดีเด่น เริ่มดำเนินการเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2514 จวบจนปัจจุบันเป็นระยะเวลากว่า 47 ปีแล้ว ซึ่งคณะกรรมการสรรหาอาจารย์และบุคลากรดีเด่น จะพิจารณาอาจารย์และบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี ตอบสนองต่อวัฒนธรรมองค์กร มีความประพฤติดี มีความซื่อสัตย์ ชยัน อดทน มีจิตสำนึกในการบริการรักษองค์กร และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรทั่วไป โดยจัดพิธีมอบรางวัลให้แก่อาจารย์และบุคลากร ตั้งแต่ระดับบริหารไปจนถึงพนักงาน จำนวน 10 ประเภท ได้แก่

ประเภทอาจารย์อาวุโสดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ได้แก่ รศ.ดร.ปรีชา กอเจริญ อาจารย์ประจำ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประเภทอาจารย์อาวุโสดีเด่น สาขาสังคมศาสตร์

ได้แก่ อาจารย์จิตจรลดา วิวัฒน์เจริญวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบัญชี

ประเภทอาจารย์รุ่นใหม่ดีเด่น สาขามนุษยศาสตร์

ได้แก่ อาจารย์ปรียามารณ์ เฮอร์ริงตัน อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว วิทยาลัยการท่องเที่ยวและ
การบริการ

ประเภทอาจารย์รุ่นใหม่ดีเด่น สาขาสังคมศาสตร์

ได้แก่ ผศ.ดร.วีรวิชัย เลิศไทยตระกูล อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

ประเภทบุคลากรดีเด่นด้านวิชาการ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ได้แก่ ผศ.ดร.นิเวศ จิระวิชิตชัย อาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภทบุคลากรดีเด่นด้านวิชาการ กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์

ได้แก่ ผศ.ดร.สิรินธร สิ้นจินดาวงศ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ / ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน กลุ่มงาน
มาตรฐานและบริการการศึกษา

บุคลากรดีเด่นด้านสนับสนุนวิชาการ กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการระดับผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยงาน

ได้แก่ อาจารย์วารุณี บัวศรี ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน และรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ กลุ่มงาน
มาตรฐานและบริการการศึกษา

บุคลากรดีเด่นด้านสนับสนุนวิชาการ กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ ระดับผู้ปฏิบัติการ

ได้แก่ นายเอกสิทธิ์ อภิลิทธิสกุล เจ้าหน้าที่ สำนักงานการจัดการศึกษาออนไลน์

บุคลากรดีเด่นด้านสนับสนุนวิชาการ กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ระดับผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยงาน

ได้แก่ อาจารย์นกนัต คุณะนิตินสาร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะดิจิทัลมีเดีย

พนักงานดีเด่น

ได้แก่ นายสง่า ทะจันทร์ พนักงาน สำนักงานอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

ซึ่งการมอบรางวัลดังกล่าวไม่เพียงแต่จะเชิดชูเกียรติให้แก่ อาจารย์ดีเด่น บุคลากรดีเด่น และพนักงานดีเด่น หากแต่
ยังถือเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่อาจารย์และบุคลากรคนอื่นๆ ได้มีแนวทางความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการทำงานพร้อมมอบบริการที่ดีแก่นักศึกษาและสร้างความยั่งยืนให้แก่องค์กร